

แบบฟอร์มการนำเสนองานแปลข่าวระดับโลก

เนื้อหาข่าวของประเทศ เยอรมนี หมวด การเมือง

ข่าวประจำวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หัวข้อข่าว นางอังเกอล่า แมร์คเคิล นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยือนสาธารณรัฐเอสโตเนีย และสาธารณรัฐเช็ก

เนื้อหาข่าว

นายชเตฟเฟิน ไฮแบร์ต (Steffen Seibert) โฆษกรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แจ้งว่า นางอังเกอล่า แมร์คเคิล นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีกำหนดเยือนสาธารณรัฐเอสโตเนียและสาธารณรัฐเช็ก ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ อย่างเป็นทางการ โดยมีกำหนดพบปะหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อราชการกับนายทาวี รอยวาส (Taavi Rõivas) เกี่ยวกับการเมืองของสหภาพยุโรปและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีกำหนดการไปที่ศูนย์ความเป็นเลิศขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO ในด้านการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึงพัฒนาการปัจจุบันในการป้องกันอันตรายด้านเครือข่ายจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้รับเชิญเพื่อเป็นเกียรติในงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีนายกรัฐมนตรีของเอสโตเนียเป็นเจ้าภาพ ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้อภิปรายหารือกับกลุ่มผู้นำต่าง ๆ ของประเทศเอสโตเนียก่อนการพบปะกับนายโทมัส เฮนดริค อิลส์ (Toomas Hendrik Ilves) นายกรัฐมนตรีเอสโตเนีย

จากนั้นในช่วงกลางวัน นางแมร์คเคิล นายกรัฐมนตรีฯ จะเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐเช็ก โดยมีกำหนดการถึงในเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬิกา เพื่อพบปะหารือข้อราชการกับนายโบฮุสลาฟ โซบอตกา (Bohuslav Sobotka) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองประเทศ รวมถึงประเด็นการเมืองของสหภาพยุโรปเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ นางแมร์คเคิล นายกรัฐมนตรีฯ จะได้เยือนมหาวิทยาลัยของรัฐและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเช็ก และแผนการดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย จากนั้นจึงเข้าพบนายมิลอส เซมัน (Milos Zeman) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ก่อนจะรับประทานอาหารค่ำร่วมกันและเดินทางกลับ

ที่มาของข่าว

<https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2016/08/2016-08-19-merkel-estland-tschechien.html>

ผู้ปฏิบัติงาน นางสาวสมสกุล ลิขนะจุล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ (ภาษาเยอรมัน)
กลุ่มงาน ภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ
สำนัก ภาษาต่างประเทศ